



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 30 เดือนสิงหาคม หน้า 17 มูลค่าข่าว 349,587.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



เมื่อนิสิตครู(ไทย)... ต้องไปอังกฤษ



จะมีใครเชื่อว่า "นิสิตครูภาษาไทยที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ จะได้ทุนไปพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษที่ลอนดอน" เรื่องที่ไม่าจะเป็นไปได้ แต่เกิดขึ้นที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผมเป็นคนเดียวใน 39 คนที่มีคุณสมบัติต่างจากนิสิตที่ได้รับทุนครั้งนี้ 1.ผมเป็นนิสิตชั้นปีที่ 5 คนเดียวในการเดินทาง (เพราะทุนนี้จะให้เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1) 2.ผมเป็นคนเดียวที่คะแนน TOEIC ไม่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3.ผมเป็นคนเดียวที่มีประกาศนียบัตรของตัวเอง เพราะผมได้รับทุนนิสิตที่สร้างชื่อเสียงและเสียสละให้คณะ โดยพิจารณาจากผลงานและรางวัลต่างๆ ทั้งรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์กายงานผ่านภาษาครั้งที่ 16

การเดินทางครั้งนี้จึงอาจมีจุดประสงค์ที่ต่างจากคนอื่นๆ ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น แต่ผมเดินทางไปเพื่อเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ได้ใช้ชีวิตในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จึงเป็น



ช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ อันล้ำค่าที่ทำได้เมื่อได้รับโอกาสแห่งการใช้ชีวิต ทั้ง "ความกลัว : กล้า : เผลอ : ความสุข"

ความกลัว : จากทักษะภาษาอังกฤษแบบงูๆ ปลาๆ ทำให้ผมกลัวและขาดความมั่นใจที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ ผมจึงตัดสินใจใช้ภาษาไทยสื่อสาร และเปิด Application แปลภาษาช่วยชีวิต แต่ก็พบว่าผมโชคดีที่ได้อยู่กับผู้เดียวกับกับน้องๆ เอเชียภาษาอังกฤษ ที่เป็นคนคอยช่วยเหลือสื่อสาร เพราะสองวันแรกจะสั่งกาแฟเป็นแต่กลับได้กาแฟร้อน แต่หลังจากนั้นก็พยายามต่อสู้กับความกลัว ทั้งลองพูดเอง สั่งเอง เดินทางและใช้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

กล้า : หากการพูดคุยกับ Host family คือหน้าที่ของนิสิต ผมและน้องต่างพยายามฝึกฝนอยู่เสมอ แต่ผมไม่เคยพูดขึ้นเอง เพราะน้องมีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก แต่วันหนึ่งที่ผมต้องกลับบ้านก่อนและต้องแจ้ง Host family ว่าน้องจะมาบ้านและรบกวนให้เขาเก็บอาหารไว้ ผมจึงต้องรวบรวมสติและความกล้า พร้อมกับตั้งใจเพื่อบทสนทนามาตั้งแต่ป้ายรถเมล์ถึงหน้าบ้าน พอเจอ Host family ผมพูดอย่างไม่มีติดขัด และการพูดครั้งนี้ทำให้ผมมั่นใจเพิ่มขึ้น กล้าพูดมากขึ้น

เผลอ : ผ่านสมรภูมิในบ้านผมก็ต้องมาเจอสงครามที่โรงเรียน ผมคิดในใจเพียงว่า "ต้องเปิดใจ" ผมพยายามเรียนรู้ให้ดีที่สุด ทั้งกะ

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของผมนิ่งค่อยๆ พัฒนา จากไม่กล้าตอบโต้ครูในห้องก็เริ่มกล้าพูด และพูดค่อนข้างเรื่อยๆ จากใจหาย การสื่อสารที่แสนยากก็กลายเป็นความสนุกสนานและความรู้ใหม่เกินกว่าที่ผมคาดคิดไว้

ความสุข : ตลอด 1 เดือน ทำให้ผมค้นพบความสุขที่หลากหลาย ทั้งที่ได้เปิดโลกกว้างและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ และผมไม่รู้ว่าหากผมไม่รับทุนนี้ ชาตินี้ผมจะได้มาหรือไม่

ทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน จึงเป็นเครื่องกำนัได้ว่า "โอกาสมีไว้สำหรับทุกคน"

พรหมมินทร์ ประไพพงษ์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

